



# หนังสือพิมพ์ ล้านนา

บสพ.ของประชาชนโดยประชาชน และเพื่อประชาชน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 44 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ราคา 9 บาท

## คณะทูตเยือน มฟล. ขึ้นชมโครงการคอยตุง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ทีมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. พร้อมคณะผู้บริหาร และนักศึกษาต่างชาติ มฟล. ได้ให้การต้อนรับคณะทูตจาก BIMSTEC ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ โดยรศ.ดร. วันชัย ได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปถึงการดำเนินงานของ มฟล. ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงสิ่งที่ มฟล. ยังต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างคน สร้างคุณภาพ ภายหลังจากประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นายธนารักษ์ อุบัติศฤงศ์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า BIMSTEC หมายถึง ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลว่าด้วยความร่วมมือหลากหลายสาขาทางเทคนิค และเศรษฐกิจ โดยมีสมาชิกรวม 7 ประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลังกา และไทย ทั้งนี้ประเทศสมาชิกได้กำหนดกรอบความร่วมมือใน 13 สาขาครอบคลุมในแต่ละด้าน ซึ่งประเทศไทยรับผิดชอบในด้านสาธารณสุข การประมง และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะทูตจากประเทศสมาชิกเดินทางมาทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะที่เชียงรายได้จัดให้มีการศึกษาโครงการพัฒนาคอยตุง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์และนักศึกษา มฟล. ซึ่งคณะทูตและสื่อมวลชนจากประเทศนั้นๆ ให้ความสนใจและประทับใจที่ได้เห็นความสำเร็จของโครงการพัฒนาคอยตุงในการนำทฤษฎี

มาสู่การปฏิบัติ และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกจะสร้างความใกล้ชิดและการเรียนรู้มาตรการต่างๆ เพื่อนำมาแก้ปัญหาความยากจนกับประเทศสมาชิกในระยะยาวมากยิ่งขึ้น ด้าน Mr.Karma Phuntsho เลขาธิการเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย กล่าวว่า โครงการพระราชดำริหลายโครงการที่ตนได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาคอยตุง รวมถึงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการทำให้ประชาชนระดับรากหญ้านำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีความสุข รศ.นริวรรณจินตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ มฟล. กล่าวว่า มฟล. สร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการกับนานาชาติประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด สำหรับกลุ่มประเทศ BIMSTEC นั้น มฟล. มีนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศในกลุ่มสมาชิกมาศึกษาและจัดการเรียนการสอนให้กับมฟล. จำนวนหนึ่ง เช่น นักศึกษาภูฏาน อาจารย์จากอินเดีย เนปาล พม่า เป็นต้น ซึ่งมฟล. คงต้องดำเนินการเชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศสมาชิกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ วัฒนธรรม ทั้งนี้การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นจุดเชื่อมของการสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข.